

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๙ (๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p><u>แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</u></p> <p>๑. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><u>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</u></p> <p>-รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้</p>	กส.

แบบฟอร์มที่ 41 รายละเอียดข้อมูลที่ต้องรายงานเมื่อกอง/ศูนย์/กลุ่ม มีผลการดำเนินงาน

5. การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ประชุม/เป็นวิทยากร ในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ชื่อโครงการ/หลักสูตร	วัน/เวลา/สถานที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ/หลักสูตร	จำนวนผู้ร่วม*	รายชื่อ
หลักสูตร "หลักสูตรเรียนรู้เรื่องกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML/CFT) สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ" สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI)	๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เป็นการบรรยายผ่านระบบ Video Conference		บันทึกVideo	นางสาววิลาวัลย์ ลิ้มปนะวรรณกุล
โครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง (กรมส่งเสริมสหกรณ์) กทม.พื้นที่ ๑ กทม.พื้นที่ ๒,นครปฐม	๑๔ ก.พ. ๒๕๖๕ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เป็นการบรรยายผ่านระบบ Video Conference		๑๓๙	นางสาววิลาวัลย์ ลิ้มปนะวรรณกุล
โครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง (กรมส่งเสริมสหกรณ์) สมุทรสงคราม นนทบุรี,สมุทรปราการ สมุทรสาคร	๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เป็นการบรรยายผ่านระบบ Video Conference		๑๒๘	นางสาววิลาวัลย์ ลิ้มปนะวรรณกุล

ชื่อโครงการ/หลักสูตร	วัน/เวลา/สถานที่	วัตถุประสงค์ของโครงการ/หลักสูตร	จำนวนผู้ร่วม*	รายชื่อ
โครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง (กรมส่งเสริมสหกรณ์) กาญจนบุรี, ชลบุรี นครนายก, ตราด, ลพบุรี สระแก้ว, สระบุรี, อ่างทอง ปราจีนบุรี	๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เป็นการบรรยายผ่านระบบ Video Conference		๑๔๖	นางสาววิลาวัลย์ ลิ้มปนะวรรณกุล
โครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีอาชญาภาพทำลายล้างสูง (กรมส่งเสริมสหกรณ์) พระนครศรีอยุธยา ระยอง, ฉะเชิงเทรา อุทัยธานี, จันทบุรี ชัยนาท, สุพรรณบุรี ราชบุรี	๒๘ ก.พ. ๒๕๖๕ เป็นการบรรยายผ่านระบบ Video Conference		๑๓๐	นางสาววิลาวัลย์ ลิ้มปนะวรรณกุล

หมายเหตุ

1. หน่วยงานรายงานข้อมูล : ทุกกอง/ศูนย์/กลุ่ม
2. การจัดเก็บข้อมูลสถิติ : เก็บข้อมูลรายเดือน และรายงานเฉพาะข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วเท่านั้น

นางสาวกุลนิษฐ์ บุรณ์เจริญ (ผู้รายงานข้อมูล)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววิลาวัลย์ ลิ้มปนะวรรณกุล (ผู้รับรองข้อมูล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนวิชาการการกำกับ